



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อน นอกกระบวนได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับ การประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการ ประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อดำเนินการ ทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับแก่งหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมาไทยใสสะอาด”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
34	นางปาริชาติ หม่อมร้อยเอ็ด	นสท.	สระบุรี	1. การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. 2. การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
35	นางภัทริษา สอนนอก	นสท.	ชัยภูมิ	1. การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ของ อบต. 2. การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการสังกัด สด. และ อปท.
36	นางชาลินีย์ สายแก้ว	นสท.	นครราชสีมา	1. การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ อปท. ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 2. การปรับปรุงกระบวนการงานและการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ อปท. ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
37	นางธิดิกานต์ วัฒนสังข์สิทธิ์	นสท.	นนทบุรี	1. เรื่องหรือกรณีการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 2. การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
38	นางสุคลธา ขจรกลิ่น	นสท.	อ่างทอง (ปฏิบัติหน้าที่ สดจ.พัทลุง)	1. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.พัทลุง 2. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.พัทลุง
39	นางจรรยา ชนะวรรณโณ	นวช.กง.	พัทลุง	1. การบริหารโครงการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2. แนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของหน่วยงานผู้เบิกประจำจังหวัด
40	นางสาวมะลิวัลย์ จิตรอารุณ	นสท.	ลำพูน	1. การตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. 2. แนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ อปท. ด้านการจัดการชีวิต และงานของบุคลากร
41	นางสาวอุมาภรณ์ โตกิจพาณิชย์	นวม.	สน.พส. (ปฏิบัติหน้าที่ สดจ.นนทบุรี)	1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2552 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของกรย้าย โอน หรือบรรจุกลับ ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับ การประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทั้งนี้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงาน หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น สาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้เข้ารับ การประเมิน สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลับแก่งหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการ ทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายไพรัตน์ สกกลพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
1.	นายพลวัฒน์ การุญภาสกร	นักบริหารงาน อบต. 7 อบต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	1. การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ของ อบต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใน อบต.
2.	นายสมบูรณ์ สุธีระกุล	นักบริหารงานเทศบาล 7 ทต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	1. การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553- 2555) ของ ทต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 2. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน อปท.